

กระทู้ถามที่ ๕๕๓ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒

เรื่อง การส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุเมืองเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทย ฝ่ายมหานิกายที่จัดการศึกษาถึงขั้นอุดมศึกษา มีพระภิกษุ สามเณร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมาก และมีพระสงฆ์ที่เป็นบัณฑิตจบการศึกษาออกไปปฏิบัติศาสนกิจทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและศาสนา ทั้งที่ยังมั่นคงอยู่ในบวรพระพุทธศาสนา และลาสิกขาบทออกไปประกอบอาชีพรับราชการ และอาชีพส่วนตัว แล้วหลายรุ่น ดังนั้นสถาบันการศึกษาของสงฆ์จึงช่วยแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษาให้กับรัฐอีกทางหนึ่งหากเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ บัณฑิตหนึ่งคน รัฐลงทุนจัดการศึกษา (ผลิต) เป็นจำนวนเงินนับแสนบาท แต่สถาบันการศึกษาของสงฆ์ รัฐเกือบจะไม่ได้ลงทุนเลย ทั้งที่เขาเหล่านั้นก็คือคนไทยเหมือนกัน รัฐจัดงบประมาณด้านการศึกษา การค้นคว้า และวิจัย การจ้างครูอาจารย์ การส่งเสริมด้านอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอนในแต่ละปี ให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ วิทยาเขตขอนแก่น ให้จำนวนค่อนข้างจำกัด ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทยหรือไม่อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ วิทยาเขตขอนแก่น เป็นจำนวนเท่าใด ขอทราบรายละเอียดย้อนหลัง ๓ ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ นี้ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้สถาบันแห่งนี้เป็นจำนวนเท่าใด ขอทราบรายละเอียด

๓. รัฐมีนโยบายที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา
ที่สำคัญของเอเชียหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
เปรมศักดิ์ เพียยุระ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น
พรรคความหวังใหม่

คำตอบกระทู้ถามที่ ๕๕๓ ร.

ของ นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น
เรื่อง การส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอตอบกระทู้ถาม
ของท่านสมาชิกผู้มีความสนใจ ดังนี้

คำถามที่ ๑ รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบที่ ๑ ในส่วนของการพัฒนาการศึกษาของสงฆ์ในระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบการจัดตั้งส่วนงานและการแบ่ง
ส่วนราชการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตลอดจนวางหลักการเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในอนาคต อันจะเป็นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยสงฆ์
ทั้ง ๒ แห่ง มีความเป็นอิสระ และมีความคล่องตัวในการบริหาร โดยไม่ต้องผูกพันกับกฎ ระเบียบ
การปฏิบัติ และข้อบังคับของทางราชการอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ทำให้สามารถพัฒนาการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนา
แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล

คำถามที่ ๒ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น เป็นจำนวนเท่าใด ขอทราบรายละเอียดย้อนหลัง ๓ ปี และในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ นี้
รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้สถาบันแห่งนี้เป็นจำนวนเท่าใด ขอทราบรายละเอียด

คำตอบที่ ๒ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ มีรายละเอียด ดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๕๐	จำนวน	๕,๘๖๕,๘๘๘ บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑	จำนวน	๖,๘๓๘,๒๘๐ บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๕๒	จำนวน	๑๐,๘๓๘,๘๐๐ บาท
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓	จำนวน	๑๑,๕๐๐,๖๓๗ บาท

คำถามที่ ๓ รัฐมีนโยบายที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่สำคัญของเอเชียหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

คำตอบที่ ๓ รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาที่สำคัญของโลก และให้สามารถทำการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาได้มากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีนิสิตจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อินเดีย บังคลาเทศ พม่า ลาว และกัมพูชา มาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ จำนวน ๑๕๐ รูป

สำหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณในโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ จำนวน ๑๐,๒๕๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรนานาชาติระดับมหาบัณฑิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะเปิดรับนิสิตจากทั่วโลกเข้าศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ต่อไป